

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ  
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว  
กองกิจการนักศึกษา**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายเสริม กัลยารัตน์	ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา	
2	นางสาวอุไรวรรณ ชาติทอง	หัวหน้างานยุทธศาสตร์กิจการนักศึกษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
3	นางกรรณิการ์ แก่นอำพัน	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนักศึกษาท่าพระจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
4	นายอมร ธิญะวุฒิ	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุน วินัย และสวัสดิการนักศึกษา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
5	นายประทาน น้อยสัมฤทธิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	
6	นางสุพรรณิ อยู่เจริญ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
7	นางสรชา เทียมมณี	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
8	นางศันตยา บุญสุข	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
9	นางสาวสุนิสา ขำขันทอง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
10	นางชุติมันต์ กลัดผ่อง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
11	นายพุทธิวัฒน์ วิเศษสิงห์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
12	นายสมยศ อัสวโพสพ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	
13	นางสาวบังอร สุขเถื่อน	ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญการ	
14	นายคณศ สัตตานุสรณ์	รักษาการแทนหัวหน้างานยุทธศาสตร์กิจการนักศึกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
15	นางพรอำพัน ประกายสันติ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
16	นางโสภภรณ์ คำสาด	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
17	นายวีรศักดิ์ บุญมาก	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
18	นางสาวทัศนีย์ ราไม้	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
19	นายกฤตธรรม วงศ์อินทร์อยู่	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
20	นางสาวปัญญาธิวัฒน์ ดิษฐทิม	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
21	นางสาวทัศนีย์ ทิพย์โสดา	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
22	ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ โคตรโนนกอก	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
23	นายนำโชคชัย คำสด	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
24	นายพลัง นิต์ศกาญจนานนท์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
25	นายธชาทัช โกมลศุภกิจ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
26	นางจินตนา หงษ์ณี	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
27	นายภูมิ ตั่งมโนธรรม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
28	นายปิยพงศ์ เอียดปุม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
29	นางสาวณัฐชยา กานต์ ฉวีรัตน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
30	นางสาวอรอุมา ทำทอง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
31	นางสาวทาริกา คำกิ่ง	พยาบาลปฏิบัติการ	
32	นางสาววัชรภา บุญชัยยุทธศักดิ์	พยาบาลปฏิบัติการ	
33	นางเปรมมา ศรีพรหม	พยาบาลปฏิบัติการ	
34	นางสายรุ้ง พิมพ์ศรี	พยาบาลปฏิบัติการ	
35	นางสาวโยชิตา ดิษฐเจริญ	นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ	
36	นางสาวปทุมทริก เกียรติไกรวัลศิริ	นักจิตวิทยาปฏิบัติการ	
37	นางสาวมนิษา พาณิชวัฒน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
38	นางสาวบุญณดา วาณิชย์จรรรยา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
39	นางสาวกนกวรรณ กนกสกุลเดช	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
40	นางสาวพัชรพร สุนทร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
41	นายธีรเดช จ้อยประดิษฐ	นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ	
42	นางสาววรรณี ศรีละเอียด	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
43	นางสาวนาดีญา มิ่งสะ	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	
44	นางสาวมณูรัตน์ มั่นใจ	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	
45	นายยุทธนา ตีเพื่อย	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	